
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

รมว.สธ.ตรวจเย่ียมกรมวิทย์ฯ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ Gnews ผจก.ออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์ มติชนออนไลน์ 
   -เสนอข่าว  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะผู้บริหารส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้
การต้อนรับ และได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นิทรรศการผลงานและกิจกรรมส าคัญ ได้แก่ โครงการเฉลิม
พระเกียรติฯ, กัญชาเสรีทางการแพทย์ การแพทย์แม่นย า อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน การพัฒนาและสนับสนุน
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้า  OTOP และ SME การพัฒนานวัตกรรมชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการคัดกรอง
ทารกแรกเกิด พร้อมกล่าวว่า ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมวิทย์ฯ ทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจช่วยกันสนับสนุนผลักดันนโยบาย สธ.  
ในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ แก้ปัญหาสาธารณสุข และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
การตรวจเฝ้าระวังสารเคมีปนเปื้อนในผักผลไม้ และสนับสนุนให้ยกเลิกใช้ 3 สารเคมี รวมถึงเรื่องกัญชาเสรีทางการแพทย์ด้วยความ
มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนางานกัญชาทางการแพทย์ อีกทั้งขณะนี้ได้เปิดตัวคู่มือการตรวจวิเคราะห์กัญชาทางการแพทย์ และมาตรฐาน 
การตรวจหาปริมาณสารส าคัญทั้งในวัตถุดิบ สารสกัดและผลิตภัณฑ์จากกัญชา เพื่อใช้เป็นมาตรฐานของประเทศ 

- 

สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยโพสต์ สยามรัฐ มติชน ผจก.รายวัน 360 องศา ข่าวสด เดลินิวส์  
   -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ.ให้สัมภาษณ์ถึงการแบน 3 สารพิษว่า สธ.ยืนยันที่จะไม่มีมติ
ทบทวนในสิ่งที่ยกเลิกไปแล้ว และยืนยันว่าสารพิษ 3 ชนิด เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกร การที่
สหรัฐอเมริกาอ้างผลวิจัยขององค์การอนามัยโลก นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า สธ.มีข้อมูลการรักษาของโรคที่ติดมาจากสารพิษ
เหล่านี้ ไม่เห็นจะต้องไปวิจัยเลย ไม่เช่นนั้นรพ.จะขึ้นป้ายคัดค้านหรือ ท าไมไม่หยุดใช้สารพิษเสียที ปล่อยให้เกษตรกรมาเป็น
ผู้รับเคราะห์ จะให้คนไทยรับประทานอาหารดีๆ และปลอดภัยไม่ได้หรือ กรณีนี้จะต้องส่งรายงานเหล่านี้ซัพพอร์ตให้ รมช.
เกษตรฯ  เพื่อท ารายงานช้ีแจงไปให้สหรัฐฯ หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่ต้องส่งอะไร เราเป็นเมืองขึ้นใครเสียที่ไหน หน่วยงาน
ใดมีหน้าที่ช้ีแจงก็ช้ีแจงไป เราท าในสิ่งที่ถูกต้อง และคณะกรรมการวัตถุอันตรายถูกตั้งขึ้นตามพ.ร.บ.ไม่ได้มาตามอารมณ์ หรือ
ตั้งข้ึนมารองรับการแบนสารพิษเหล่านี้ 

- 

สื่อที่น าเสนอ : มติชน ไทยโพสต์ ผจก.รายวัน 360องศา กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ คมชัดลึก  แนวหน้า 
   -เสนอข่าว น.ส.อัญชุลี ลักษณ์อ านวยพร ประธานเครือข่ายอาสารักแม่กลอง เป็นตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกผลไม้ 
และพืชไร่ ใน 6 จังหวัด จากจังหวัดจันทบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ระยอง สุพรรณบุรี และนครราชสีมา จ านวน 1,091 คน ย่ืนฟ้อง
คณะกรรมการวัตถุอันตราย คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง และรมว.
กระทรวงเกษตรฯต่อศาลปกครองกลาง ว่า เลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมในการมีมติยกเลิกการใช้สารเคมีเกษตร 3 ชนิด คือ พาราควอต 
ไกลโฟเซต และคลอร์ ไพริฟอส โดยให้มีผลวันที่ 1 ธ.ค.62 และไม่มีแผนรองรับผลกระทบท าให้เกษตรกรได้รับผลกระทบต่อต้นทุน
และประสิทธิภาพในการก าจัดวัชพชื เป็นการละเมิดสิทธิเกษตรกรทั่วประเทศ โดยขอให้ศาลมีค าพิพากษาให้เพกิถอนกฎมติของคกก.
วัตถุอันตราย และมติของคกก.ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ที่ระงับการผลิต จ าหน่าย 
น าเข้า และครอบครอง หรือสารเคมีเกษตร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริชนิด ให้ กลับไปเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 3 
รวมทั้งขอให้ศาลมีค าสั่งให้รมว.กระทรวงเกษตรฯ สั่งให้กรมวิชาการเกษตร หน่วยงานในสังกัด ก าหนดแผนหรือมาตรการรองรับ
แก้ไขปัญหาให้เกษตรกรไม่ได้รับผลกระทบจากมติให้ยกเลิกการใช้สารเคมีดังกล่าว รวมถึงให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง และรมว.เกษตรฯ ก าหนดการบริหารจัดการ
สารเคมี 3 ชนิด เพื่อไม่ก่อผล กระทบต่อเกษตรกรผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม หรือตามที่ศาลเห็นสมควร 
    นอกจากน้ี การที่สหรัฐฯตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) ของไทย อาจเป็นผลกระทบทางอ้อม ที่จะส่งผลต่อการส่งออก 
เพราะหากไทยยกเลิกการใช้ 3 สาร ก็จะต้องห้ามน าเข้าผลผลิตเกษตรจากทุกประเทศที่มีการใช้ 3 สารน้ีอยู่ด้วย  ทั้งนี้ ศาลได้รับค า
ฟ้องไว้ และ นัดไต่สวนค าร้องขอคุ้มครองช่ัวคราว วันท่ี 30 ต.ค.นี้ เวลา 10.00 น. 
   -ด้านนายเฉลิมชัย ศรี อ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ออก ค าสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 2300/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะท างาน
พิจารณา แนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด 
 - ขณะที่นางจรรยา มณีโชติ นายกสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย และผู้เช่ียวชาญด้านวัช พืช ส านักวิจัยพัฒนาการ
อารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร โพสต์ข้อความผ่าน เฟซบุ๊กส่วนตัว  "Chanya Maneechote" เมื่อ 27 ต.ค.62 ระบุว่า ขณะนี้
ยังไม่มีสารชีวภัณฑ์ก าจัดวัชพืชที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากกรมวิชาการเกษตร จึงขอเตือนประชาชนอย่าหลงเช่ือผู้ที่โฆษณา
อวดอ้างสรรพคุณบนโลกออนไลน์  

- 

ประจ าวันที่ 

29 ตลุาคม 2562 
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กัญชาทางการแพทย์ 
สื่อที่น าเสนอ : มติชนออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์  
   -เสนอข่าว  นพ.ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล ว่าที่ผอ.สถาบันกัญชาทางการแพทย์ ได้เปิดเผยว่า  หลังจากส านักปลัด สธ. ได้วางแผน
จัดตั้ง สถาบันกัญชาทางการแพทย์ ท าหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม วิจัย พัฒนา การใช้กัญชาทางการแพทย์ในรพ. สธ. เพื่อให้
ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการใช้กัญชามากขึ้น เพราะปัจจุบันกัญชาได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นจ านวนมากและ
สนใจปลูก แต่ไม่เข้าใจข้อกฎหมาย ยังมีประชาชนปลูกและถูกเจ้าหน้าที่จับกุม ประชาชนบางกลุ่มยังแอบปลูกกัญชา นายอนุทิน 
ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ.มีค าสั่งถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ท างานเร่งด่วน จึงได้มีการประชุมครั้งแรก เพื่อ
ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนให้ประชาชนเข้าใจเรื่องของกัญชา  มีหลายหน่วยงานเข้ามาเป็นกรรมการและองค์กรภาคเอกชนมาระดม
ความคิด เพื่อก่อตั้งสถาบันกัญชาทางการแพทย์  โดยมี นพ.ส าเริง แหยงกระโทก กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  ศ.นพ.ธีระวัฒน์     
เหมะจุฑา อาจารย์ประจ าคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษารมว.สธ.  ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดลและเป็นที่ปรึกษารมว.สธ. นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวช
ศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต นายสุกษม อามระดิษ เลขานุการสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย และตัวแทนจากสภา
เกษตรกรแห่งชาติ  เข้าร่วมประชุม  

- 

สื่อน าเสนอ : มติชนออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ INN  กรุงเทพธุรกิจ 
  -เสนอข่าว  ที่รพร.สระแก้ว  นพ. สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช  นพ.สสจ.สระแก้ว เป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์  โดย
จะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 2 และวันจันทร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนเวลา 13. 00 -16.00 น. ณ คลินิกกัญชาทาง
การแพทย์ ตึกศัลยกรรมชั้น 2 อาคารสีฟ้า มีบริการประกอบด้วย การคัดกรองโรคและอาการตามเกณฑ์ที่ก าหนดข้อบ่งช้ีในการ
ใช้กัญชาทางการแพทย์ การรักษาทางการแพทย์ด้วยสารสกัดกัญชาในผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การใช้ยาและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการ
ใช้กัญชาทางการแพทย์ มีทีมให้บริการเป็นสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล แพทย์แผนไทย สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 037-243-018-20  โดยมีอดีตผู้อ านวยการโรงเรียน อายุ 63 ปี อาศัยจังหวัดสระแก้ว ได้เดินทางเข้า
มาขอบริการรักษา โรคมะเร็งระยะสุดท้าย เป็นรายแรกในการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 

 

โรคหายากใช้สิทธิบัตรทอง 
สื่อที่น าเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ ส านักข่าวไทย ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ 
   -เสนอข่าว ศ.พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล หัวหน้าสาขาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์   
รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ในฐานะประธานเครือข่ายเวชพันธุศาสตร์ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย แถลงข่าวขอบคุณที่มี  
การผลักดันโรคหายากทั้ง 24 โรคเข้าไปอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยเร็ว จะลดหรือป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนอันเกิดจากการวินิจฉัยล่าช้าได้ ทั้งนี้ผู้ป่วย 24 โรคหายากจะสามารถใช้สิทธิตามระบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นในวันที่ 1 ม.ค. 62  

- 

MOU ส่งเสริมให้ประชาชนวัดความดันโลหิต 
สื่อที่น าเสนอ : เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด สยามรัฐ เว็บthaiquote สยามรัฐ มติชน ข่าวสด เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ เว็บไซต์แนวหน้า 
ผจก.ออนไลน์  เว็บไซต์ไทยโพสต์ กรมประชาสัมพันธ์ mcot เดลินิวส์ออนไลน์ thaigov 
   -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการ
ส่งเสริมประชาชนให้เข้าถึงการวัดความดันโลหิต ระหว่างกรมควบคุมโรค กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และ กทม. กล่าวว่า ประเทศไทยพบผู้ป่วยจากความดนัโลหิตสงูประมาณ 13 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สาเหตุหนึ่ง
เป็นเพราะผู้ป่วยไม่ทราบว่าตัวเองมีภาวะความดันโลหิตสูง เนื่องจากไม่เคยตรวจสอบหรือไม่ได้เข้ารับการรักษา จึงท าให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่น ๆ กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยภาครัฐจึงเห็นควรให้มีการร่วมมือระหว่างหน่วยงานจัดเครื่องวัด
ความดันโลหิตแบบอัตโนมัตใิห้ประชาชนสามารถตรวจวัดไดด้้วยตวัเองไปให้บรกิารประชาชนตามสถานท่ีราชการมากข้ึน จะเริ่ม
น าร่องช่วงแรกในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล 3 จังหวัด คือ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ จ านวน 100 เครื่อง 
นอกจากน้ัน จะเร่งให้จัดเครื่องวัดความดันโลหิตเพิ่มในรพ.สถานท่ีราชการทั่วประเทศพร้อมกับจัดอบรม อสม. ในการดูแลสร้าง
เสริมสุขภาพประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงของโรคต่างๆ ต่อไป 

- 

วันโรคหลอดเลือดสมองโลก 
สื่อที่น าเสนอ :  ผจก.ออนไลน์ เว็บไซต์matichonweekly mcot เว็บไซต์แนวหน้า  
  -เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า องค์การโรคหลอดเลือดสมองโลก ก าหนดให้วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี  
เป็นวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ปีนี้มีการรณรงค์ว่า 1/4 ของคนรอบข้างอาจจะเป็นโรคหลอดเลือดสมอง อย่าให้คนรอบข้าง
เป็นโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาตนเองและคนรอบข้างให้ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมองหรือ  
โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โดยกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ น้ าหนักเกิน ต้องควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ ส าหรับอาการเตือนที่ส าคัญ คือ ชาหรือ
อ่อนแรงที่ใบหน้า แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด ซึ่งต้องรีบไปรพ.ทันที จะช่วยลดการเสียชีวิตและความพิการได้  
ส่วนการป้องกันต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและหมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกายอยู่เสมอ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน

- 
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ชีวิตประจ าวันท้ังในเรื่องอาหาร อารมณ์และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
    ทั้งนี้ สถาบันประสาทวิทยา จะจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงและอาการเริ่มแรกของ 
โรคหลอดเลือดสมอง ในวันนี้( 29 ต.ค.62)  ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา พบกับกิจกรรมการ
ตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง บรรยายเรื่อง “โรคหลอดเลือดสมอง รู้ทัน ป้องกัน รักษาได้” ผู้สนใจสามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งน้ี เพื่อร่วมด้วยช่วยกัน หยุดยั้งการเป็นหนึ่งในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกับสถาบันประสาทวิทยา 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปนเปื้อน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน 
   -เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.ได้ลงนามประกาศเรื่อง ผลการตรวจพิสูจน์อาหาร โดย 
อย.และสสจ.นนทบุรี ได้เก็บตัวอย่างอาหารจากสถานที่ผลิตอาหารเพื่อจ าหน่ายของ บ.อมตะ ไลฟ์ พลัส จ ากัด อ.บางบัวทอง  
จ.นนทบุรี เมื่อ 6 ธ.ค. 61 ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทย์ฯ พบว่า มียาแผนปัจจุบันเป็นส่วนผสม เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ 
และพบไซบูทรามีนด้วย จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าว ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ตรวจพบ
สารดังกล่าว ประกอบด้วย 1.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยูกิ 2.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เจนซ่าพลัส 3.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
อมาริต้า สลิม เคิฟ ทั้งนี้อย.อยู่ระหว่างพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายกับผู้กระท าผิดต่อไป 

- 

การให้บริการเพร็พ  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์thailandplus.tv 
   -เสนอข่าว นพ.ปรีชา เปรมปรี  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ร่วมกับ สปสช.  และสภากาชาดไทย     
จัดสัมมนาเพื่อติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย เพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสทรงด ารงต าแหน่ง UNAIDS Goodwill Ambassador for HIV Prevention for 
Asia and the Pacific โดยเพร็พ เป็นทางเลือกในการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี ร่วมกับการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมี
เพศสัมพันธ์ พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันดูแลสุขภาพตนเองและคนใกล้ตัว เพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจท าให้ติด
เช้ือเอชไอวี เช่น มีคู่นอนหลายคน และไม่สามารถใส่ถุงยางอนามัยได้ทุกครั้ง โดยกรมฯมีเป้าหมายให้คนไทย สามารถเข้ารับ
บริการเพร็พ ได้ฟรี ในหน่วยบริการสาธารณสุข ที่เข้าร่วมโครงการฯ ท้ังหมด 21 จังหวัด 51 หน่วยบริการทั่วประเทศ 

- 

ยธ.ไกล่เกลี่ยฟ้อง รพ.วินิจฉัยผิด 
สื่อที่น าเสนอ : มติชน ผจก.ออนไลน์ เว็บแนวหน้า เว็บมติชน เว็บคมชัดลึก ส านักข่าวไทย  
   -เสนอข่าว นายอดิศักดิ์ อดิภาคย์ ทนายความและญาติของ นายศุภชัย อธิภาคย์ อายุ 45 ปี ผจก.วิศวกรไฟฟ้า บ.เอกชน  
ซึ่งเสียชีวิตจากการวินิจฉัยโรคผิดพลาดของแพทย์ รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง ย่านประชาช่ืน โดยวินิจฉัยจากโรคหัวใจตีบเป็น 
โรคกระเพาะจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต พร้อมนางกิ่งกาญจน์ หมื่นหาญ ภรรยานายศุภชัย เข้าพบนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดี 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อขอความช่วยเหลือในการเป็นคนกลางด าเนินการกับ รพ. 
   นายเรืองศักดิ์ กล่าวว่า กรมคุ้มครองสิทธิฯ ได้ประสานไปยัง รพ.เอกชน ขอให้มีการไกล่เกลี่ยกับนางกิ่งกาญจน์ คงต้องเจรจา
กันอีกรอบหนึ่งจึงจะก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนได้ 

- 

ไข้หวัดใหญ่ 
สื่อที่น าเสนอ : เดลินิวส์ 
   -เสนอข่าว นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผอ.ส านักอนามัย กทม. ก าหนดมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่  
โดย ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนใน
พื้นที่เฝ้าระวัง จัดทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT ให้บริการ เฝ้าระวังการระบาดจากรายงานของสถานพยาบาลต่างๆ และ
เตรียมเวชภัณฑ์ส าหรับป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ 

- 

สุขภาพช่องปากแม่และเด็ก 
สื่อที่น าเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ รอบรั้วท้องถิ่นไทย 
   -เสนอบทความ  ปัญหาสุขภาพในช่องปากของเด็กวัยเรียนส่งผลต่อพัฒนาการและความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก  
ซึ่งพบว่าเด็กกว่าร้อยละ 50 ยังคงมีฟันผุ แต่ได้รับการตรวจฟันไม่ถึงครึ่ง อีกปัจจัยส าคัญ คือ สุขภาพช่องปากของแม่ขณะ
ตั้งครรภ์ โดยแม่ที่สุขภาพช่องปากไม่ดี ฟันผุมาก ลูก จะมีความเสี่ยงเกิดฟันผุเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า ช่วงตั้งครรภ์จึงเป็นช่วงที่มีโอกาส
พบปัญหาสุขภาพช่องปาก โดยเฉพาะโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์ จากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและฮอร์โมน  
ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนก าหนดและน้ าหนักลูกแรกเกิดน้อย ดังนั้น เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ในปีงบฯ 63 บอร์ด สปสช. 
ได้ปรับการจ่ายค่าบริการจากเดิมเหมาจ่ายรวมไปกับงานส่งเสริมป้องกันโรคอื่นๆ มาเป็นการจ่ายชดเชยตามรายการ 

- 

โครงการก้าวคนละก้าวฯ 
สื่อที่น าเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ ลึกลับในสนามข่าว 
     -เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ร่วมให้ก าลังใจและร่วมวิ่งกับทีมก้าว น าโดย ตูน บอดี้สแลม - อาทิวราห์ คงมาลัย 
พร้อมกับมอบเงินบริจาคเข้ากองทุน ก้าวฯ ช่วยเหลือ 7 รพ.ในภาคใต้ ดร.สาธิต กล่าวว่า สิ่งที่ตูนและทีมก้าวท านั้น สอดคล้อง

- 
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กับนโยบายของรัฐบาล และก.สาธารณสุข ที่ต้องการส่งเสริมให้ ประชาชนหันกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างยั่งยืน เพราะ
หากคนไทยแข็งแรง ปลอดโรค ก็จะลดภาระค่าใช้จ่ายของครองครัว  ของโรงพยาบาล และลดภาระงบประมาณ ที่จะน ามา
ช่วยเหลือด้านสุขภาพคนไทย เหลืองบที่น าไปช่วยเหลืออีกหลายคนที่ด้อย  โอกาส ผ่านการระดมทุนเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ที่มีคุณภาพเพียงพอ 
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ ์
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ พิมพ์ไทย 
  - เสนอข่าว   พระมงคลวชิรากร (สมบัติ ญาณวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการและเลขานุการกรรมการขับเคลื่อน
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่เจ้าอาวาสวัดยานนาวา มอบหมายให้ตนเข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า
การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี รมว.สาธารณสุข ในฐานะ
ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม และนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ร่วมประชุม มีการรายงานความ
คืบหน้าการด าเนินงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ โดยเฉพาะการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของพระภิกษุ
สามเณรทั่วประเทศ ซึ่งท้ังนายอนุทิน และนายสาธิต พร้อมให้การสนับสนุนการด าเนินงานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ 
ขณะนี้ทางส านักงาน พศ. ได้ส่งฐานข้อมูลพระภิกษุสามเณรให้กับ สปสช. เพื่อตรวจสอบสิทธิในระบบบริการสุขภาพแล้ว 
174,091 รูป คิดเป็นร้อยละ 69 ของจ านวนพระภิกษุสามเณรทั้งหมด ขณะเดียวกันในส่วนของการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก เพื่อ
คอยดูแล ให้ความรู้ด้านสุขภาพกับพระภิกษุสามเณร และประชาชน นั้น ได้ร่วมกับกรมอนามัย จัดอบรมไปแล้ว 4,525 รูป 
นอกจากน้ียังได้ด าเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุสามเณร ปี 2562 จ านวน 5,000 วัด และปี 2563 จ านวน 5,000 วัด 
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